



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jakkam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: จันทร์ 3 เมษายน 2560

ปีที่: 9 ฉบับที่: 2356

Col.Inch: 23.44 Ad Value: 35,160

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าการยางฯ ยืนยันไม่เคยโดนปลด “วัชร” ยอมหยุดยื่นเรื่องนายกฯ

หน้า: 10 (ล่าง)

PRValue (x3): 105,480

คลิป: สีสี่

# ผู้ว่าการยางฯ ยืนยันไม่เคยโดนปลด “วัชร” ยอมหยุดยื่นเรื่องนายกฯ

ผู้จัดการรายวัน 360° – “วัชร เพชรทอง” เผย ผู้ว่าการยางฯ แสดงหลักฐานยืนยัน ยืนยันไม่เคยโดนปลดจากตำแหน่ง ผอ.องค์การตลาดและอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ ขอยุติเรื่องยื่นนายกฯ ให้ ทบทวนคำสั่ง พร้อมฝากดูแล

คุณภาพชีวิตชาวสวนยาง นายวัชร เพชรทอง อดีต ส.ส. กทม. พรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวที่ตาม ที่ตนได้ออกมาแถลง กรณี นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ ยางแห่งประเทศไทย ว่าสงสัย ในเรื่องคุณสมบัติที่เคยถูก คณะกรรมการบริหารองค์ การตลาด ปลดออกจาก ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การ ตลาดในข้อหา พ.ร.บ. ั่ว และจะยื่นหนังสือ ถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ ทบทวนมติการแต่งตั้งผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยของนายธีรช นั้น

ต่อมา นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการยาง

แห่งประเทศไทยได้นำหลักฐานและเอกสาร ทางราชการ มายืนยันว่าไม่เคยถูกปลดออกจาก ผู้อำนวยการองค์การตลาด แต่อย่างใด และอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การ ตลาด กระทรวงมหาดไทย จนครบวาระ

“เมื่อนายธีรช ยืนยัน อย่างนี้ ผมในฐานะอดีต ส.ส. ก็ต้องให้ความยุติธรรม ต่อ นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย จึงไม่ตั้งใจยื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้ว และได้ ฝากนายธีรช ให้ช่วยดูแล



วัชร เพชรทอง

คุณภาพชีวิตของชาวสวน ยางพาราทั่วประเทศให้ใกล้ชิดต่อไป โดยเฉพาะ เรื่องราคายางพารา เพราะพี่น้องเกษตรกร ชาวสวนยางพารานั้นคือเส้นเลือดที่หล่อ เลี้ยงชีวิตของชาวภาคใต้มาช้านาน” นาย วัชรกล่าว.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การค้า-การลงทุน

วันที่: อาทิตย์ 2 - พุธ 5 เมษายน 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3249

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 47.19 Ad Value: 58,987.50

PRValue (x3): 176,962.50

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: ลุ้นนายกฯเคาะต่ออายุเงินกู้ยาง

# ลุ้นนายกฯเคาะต่ออายุเงินกู้ยาง

สศก. รอนายกฯ เคาะวันประชุม กนย. ส่งสัญญาณข่าวสวนลุ้นข่าวดีต่ออายุเงินกู้ เกษตรกร-ผู้ส่งออกลุ้น กยท.เสนอกรม.เห็นชอบจัดเก็บเซสส์อัตราคงที่ 2 บาท/กก. หนุนมาถูกทาง “อีอีซี” ยืนยันหน้าวาระบายยาวต่อ ชี้ช่วงเหมาะสม ไม่กระทบชาวสวน

สืบเนื่องจากระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทของรัฐบาลได้สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้มีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 366 แห่ง โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 5,916 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ เวลานี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจะไม่มีเงินมาหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตในฤดูเปิดกรีดยางในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เพราะหากไม่ขยายระยะเวลาจะต้องทยอยชำระหนี้คืนแก่ ธ.ก.ส.

นางสาวจรรยา สุทธิโชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าในเร็วๆ นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย



จรรยา สุทธิโชยา

รัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อแก้ปัญหา ยางพาราทั้งระบบ คาดจะประชุมก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สาระสำคัญคาดจะมีเรื่องการพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรด้วย รวมถึงการคาดการณ์ผลผลิต และแนวโน้มการส่งออกยางพาราในปี 2560 เป็นต้น ขณะนี้นายพรเทพ วงศา-สุทธิ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ไทยรับเบอร์ลาเทคซอร์ดอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย)ฯ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยท.) ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า เห็นด้วยที่ทาง กยท. จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางอัตราคงที่ 2 บาท เพราะผู้ส่งออกยางพารา จะได้ทราบถึงต้นทุน

ที่แท้จริงและมีความมั่นใจต่อการเสนอราคาซื้อขาย โดยเฉพาะการซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ด้านวงการชำระค่าธรรมเนียมได้ทันที ลดความยุ่งยากในการยื่นเอกสารการส่งออก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตก็เคยทำมาแล้ว

ด้านนายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงการดำเนินงานของ กยท. ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 (ณ 30 มี.ค. 60) ว่า กยท. ได้ดำเนินการขยายวงในสต็อกไปแล้วกว่า 1.5 แสนตัน ซึ่งที่ผ่านมาประมาณ 5 ปี รัฐบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าโกดังเก็บทั้งปี ประมาณ 160 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม ประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาท ยืนยันว่าการประกาศระบายยางในสต็อกจะดำเนินถึงช่วงที่เหมาะสม เช่นได้ระบายในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ภาคได้นำท่วม ทำให้ปริมาณผลผลิตยางลดลงและช่วงที่เหมาะสมอีกช่วงคือ กุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายของการเก็บเกี่ยวผลผลิต แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงอย่างไรก็ดี หากจัดการยางในสต็อกได้ทั้งหมดจะช่วยให้อินเวนต์การซื้อขายยางเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น ■



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 1 เมษายน 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23350

หน้า: 2(ล่างขวา)

Col.Inch: 15.36 Ad Value: 16,128

PRValue (x3): 48,384

คลิป: ี่สี่

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ดันแผนเพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุน



## ข่าวสั้น

### ■ ดันแผนเพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุน

**ดร.กฤษดา สังข์สิงห์** ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ปลูกยางพาราหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ และภาคตะวันออก รวมทั้งภาคใต้ในบางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว โดยการดูแลต้นยางในช่วงฤดูแล้งเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน อีกทั้งช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้มากขึ้นนั้น สำหรับต้นยางที่อายุยังน้อย เกษตรกรจะต้องทำการคลุมโคนต้นยาง เพื่อช่วยเก็บรักษาความชื้นในดิน ซึ่งจะช่วยให้ต้นยางรอดตายสูงกว่าการไม่คลุมโคนต้น และช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตดีขึ้นอีกด้วย โดยวัสดุที่ใช้คลุมโคนต้นยาง ควรเลือกใช้วัสดุที่หาง่ายมีปริมาณมาก เช่น เศษวัชพืชฟางข้าว หญ้าคา เป็นต้น นำมาคลุมบริเวณโคนต้น ห่างจากต้นยาง 5-10 เซนติเมตร มีรัศมีคลุมพื้นที่รอบโคนต้นยางประมาณ 1 เมตร หนาประมาณ 10 เซนติเมตร ทั้งนี้เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจความชุ่มชื้นของวัสดุที่คลุมโคนต้นยางอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าหากปล่อยให้แห้งจนเกินไป อาจกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้เช่นกัน และวิธีการใส่ปุ๋ย ควรงดการใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูแล้ง เพราะการใส่ปุ๋ยในช่วงแล้งไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อต้นยาง นอกจากสิ้นเปลืองแล้วต้นยางอาจเกิดอันตรายเสียหาย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบข่าว

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: เสาร์ 1 เมษายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21620

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 6.78 Ad Value: 10,848

PRValue (x3): 32,544

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เก็บเงินเซสตราคองที่



**เก็บเงินเซสตราคองที่:** นายธีชัย สุภะฮาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (เงินเซส) ในอัตราคงที่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2 บาท จากเดิมที่มีการเก็บเงินเซสในอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันได ซึ่งประสบปัญหาผู้ส่งออกพยายามกดราคารับซื้อจากเกษตรกร รวมทั้งพยายามบิดเบือนกลไกราคายางในตลาดให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อที่จะได้จ่ายเงินเซสถูกลง อย่างไรก็ตาม หากเปลี่ยนมาจัดเก็บเงินเซสในอัตราคงที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านนี้ได้.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบ่าย

Matchon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 1 เมษายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14265

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 42.72 Ad Value: 46,992

PRValue (x3): 140,976

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จอชงกรม.เก็บ'เงินเชส'คงที่ กสย.ชี้สกัดปัญหาบิดเบือน-กตราคา คาดรายได้ยังเท่าเดิม...

# จอชงกรม.เก็บ'เงินเชส'คงที่

- กสย.ชี้สกัดปัญหาบิดเบือน-กตราคา
  - คาดรายได้ยังเท่าเดิมไม่กระทบงาน
- กยท.เตรียมชง ครม.เห็นชอบเปลี่ยนรูปแบบเก็บเงินเชสจากอัตรา ก้าวหน้าเป็นอัตราคงที่ เพื่อแก้ปัญหาผู้ส่งออกกตราคาขาย ระบุ แม้เปลี่ยนรูปแบบก็ไม่ทำให้รายได้ลด คาดประมุลยางสต็อกรัฐ รอบใหม่ระบายเกลี้ยงทันเวลา

นายธีช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบการปรับเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (เงินเชส) ในอัตราคงที่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2 บาท จากเดิมที่มีการเก็บเงินเชสในอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันได ที่มีภาระปัญหาผู้ส่งออกพยายามกตราคาซื้อจากเกษตรกร รวมทั้งพยายามบิดเบือนกตราคาขายในตลาดให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อที่จะได้จ่ายเงินเชสลดลง ซึ่งหากเปลี่ยนมาจัดเก็บเงินเชสในอัตราคงที่จะช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้ทั้งหมดไปได้ เนื่องจากอัตราดังกล่าวเป็นการขึ้นอัตราค่าราคาให้มีเสถียรภาพในกรอบราคาขาย กก.ละ 70-80 บาท ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรมเรื่องราคาให้แก่เกษตรกร ขณะที่ผู้ส่งออกก็จะได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงและมั่นใจต่อการเสนอราคาซื้อขาย โดยเฉพาะการซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งสามารถวิเคราะห์คำนวณค่าธรรมเนียมได้ทันที ลดความยุ่งยากในการยื่นเอกสารการส่งออก นอกจากนี้ จะเป็นการลดปัญหาการเก็งกำไร การกตราคาซื้อจากเกษตรกร

"การจัดเก็บเงินเชสในอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันได ปี 2559 กยท.สามารถจัดเก็บเงินเชสได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท แต่ก็มักประสบปัญหาที่ผู้ส่งออกไปกตราคาซื้อจากเกษตรกร หรือบ่อยครั้งก็นำยางออกมาท่วมตลาด ที่ประชุมคณะกรรมการ กยท.จึงเตรียมที่จะเสนอ ครม.เพื่อปรับรูปแบบการจัดเก็บในอัตราคงที่ ซึ่งการจัดเก็บในรูปแบบใหม่นี้ก็น่าจะได้เงินใกล้เคียงกับรูปแบบเดิม

ประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินงานของ กยท." นายธีชกล่าว

นายธีชกล่าวอีกว่า นอกจากนั้น กยท.ได้เปิดประมุลยางในสต็อกรัฐบาลที่เหลืออยู่ประมาณ 1.6 แสนตันเป็นรอบสุดท้าย ซึ่งมีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติแสดงความจำนงเข้าร่วมการประมุลแล้ว 15 ราย โดยหากการประมุลรอบนี้สามารถระบายยางออกได้ทั้งหมดก็พร้อมที่จะปิดบัญชีภายในเดือนเมษายนตามกรอบที่วางไว้ และคาดว่าเมื่อยางหมดไปจากสต็อกรัฐบาลแล้วจะส่งผลดีในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านราคาขายปรับตัวได้ดีขึ้น รวมทั้งยังทำให้ไม่ต้องแบกรับภาระค่าโกดังเก็บสินค้าที่มีประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีอีกด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบัน กยท.สามารถระบายยางในสต็อกรัฐบาลได้แล้วประมาณ 1.5 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 14,347 ล้านบาท

นายธีชกล่าวอีกว่า สำหรับแนวโน้มราคาขายพาราเดือนเมษายน 2560 ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ก็ยังคงรักษาระดับราคาไว้ที่ 60-70 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และราคาดังกล่าวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้การระบายสต็อกยางจะมีผลต่อราคาขายบ้างแต่ก็ไม่ทำให้ราคาขายตกต่ำไปกว่าอดีตที่ผ่านมา



## กยท.แจงประมูลขายยางในสต็อก 3.1 แสนตัน ยันซื้อขายโปร่งใส

นายธีรชัย สุขสะอาดผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึงกรณีเครือข่ายยางภาคใต้ 9 องค์กร ออกมาร้องเรียนมีการทุจริตประมูลขายยางในสต็อก 3.1 แสนตัน ว่า การระบายยางในโครงการของรัฐบาล เป็นย่างเก๋ามาจากการรับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจำนวน ประมาณ 3.1 แสนตัน ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนฯ ด้วยใช้วิธีการประมูลขายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Auction Forward และการกำหนดราคาทุกครั้งจะอ้างอิงจากราคาตลาดในช่วงที่มีการประมูล และหักด้วยค่าเสื่อมสภาพ และค่าดำเนินการอื่นๆ ซึ่งยางในโครงการของรัฐบาลฯ เป็นย่างเก๋ำ จึงนำไปเปรียบเทียบราคาและคุณภาพกับยางที่ออกมาใหม่ของเกษตรกรไม่ได้ โดยการขายแต่ละครั้งจะคำนึงถึงช่วงที่เหมาะสม เช่น เดือนมกราคมเป็นช่วงที่ภาคใต้น้ำท่วม จึงทำให้ปริมาณผลผลิตยางลดลง และช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็นฤดูการปิดกรีดยาง และมีแนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลพบว่า หากจัดการปัญหาอย่างค้ำสต็อกได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาการกดตันราคาและการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งทำให้การซื้อขายยางในอนาคตเป็นไปได้ตามกลไกตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษายางพาราในโครงการ ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการประมูลยางทุกครั้ง จะดำเนินการตามกระบวนการซื้อขายที่โปร่งใส มีองค์คณะในการพิจารณาประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนกระทรวงการคลัง ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และจากสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ตามที่รัฐบาลมอบหมายภารกิจ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 1 เมษายน 2560 เวลา 09:35

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. และ สกว. ร่วมกันบูรณาการงานวิจัยด้านยางพารา หวังเพิ่มความสามารถการแข่งขัน - สร้างมูลค่าเพิ่มให้...

## กยท. และ สกว. ร่วมกันบูรณาการงานวิจัยด้านยางพารา หวังเพิ่ม ความสามารถการแข่งขัน - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางไทย



ดูรูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการดำเนินงานวิจัยยางพาราระหว่างหน่วยงาน โดยพิธีลงนามฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้าน  
อุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เผยว่าปัจจุบันแม้ประเทศไทยยังคงเป็น  
เพียงประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบยางพาราอันดับหนึ่งของโลก แต่มีอีกหลาย  
ประเทศที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และทำรายได้จากการส่ง  
ออกวัตถุดิบยางพาราออกสู่ตลาดโลกได้เช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนั้น  
ประเทศไทยควรมีการปรับกลยุทธ์จากการเป็นประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ  
ยางพารา ให้เป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่มีความสอดคล้องกับ  
ความต้องการของผู้บริโภค หรือตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่า  
และยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยงานวิจัยนวัตกรรม การพัฒนา  
กระบวนการผลิต และมาตรฐานสินค้าต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ  
สากล

"การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบจำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมและ  
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ  
อุตสาหกรรมยางพารา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย  
ยางพาราร่วมกัน จนเกิดเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานขึ้น ซึ่งจะส่งผล  
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด ดังนั้น  
กยท. และ สกว. ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างเครือ  
ข่ายความร่วมมือระหว่างสององค์กรหลักด้านการวิจัยและพัฒนายางพารา  
ในการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การนำผลการ  
วิจัยไปใช้ประโยชน์ การประชุม สัมมนาวิชาการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ข่าวสาร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต้นน้ำ  
กลางน้ำ และปลายน้ำ" นายณกรณ์ กล่าว

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา  
ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการยางแห่ง  
ประเทศไทย (กยท.) ซึ่งเป็นการร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงและขอบเขตที่  
กำหนดไว้ โดย กยท. และ สกว. จะร่วมมือกันจัดทำยุทธศาสตร์วิจัย  
ยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้ง  
ให้การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการต่อยอดผลการวิจัยยาง และจะมีการ  
จัดการประชุมและสัมมนาวิชาการยางที่ตรงกับภารกิจของทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ  
ทั้งสองหน่วยงานด้วย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

INN <http://www.innnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 3 เมษายน 2560 เวลา 06:16

หัวข้อข่าว: กยท.จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 60

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

## กยท.จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 60

ข่าวเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 10:42 น.



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 60 ภายใต้แนวคิด จากปฐมบท สู่อุทิศการพัฒนาอย่างพาราไทย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.กำหนดจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดระนอง ในวันที่ 10 เมษายน ภายใต้แนวคิด จากปฐมบท สู่อุทิศการพัฒนาอย่างพาราไทย เพื่อตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี และเป็นการยกย่องและรำลึกที่ท่านได้บุกเบิกนำยางพาราต้นแรกเข้ามายังประเทศไทย และสร้างเส้นทางพัฒนาไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ จนยางพาราเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ ปฐมบท สู่อุทิศการพัฒนาอย่างพาราไทย กิจกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ ปั่นยาง ส่งความสุขให้ชาวสวนยาง พร้อมมการเสวนาในหัวข้อ ภูมิปัญญาชาวยาง สู่อุทิศพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้จะมีการผลิตยางแผ่นดิบความยาว 155 เมตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง จ.ระนอง ครบ 155 ปี และการเปิดตัวล้อยางแบรนด์ ไทย - ไทเออร์ ( TH TYRE ) ภายใต้โครงการล้อยางประชารัฐ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ <http://www.thairath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 3 เมษายน 2560 เวลา 06:20

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. แจง ระบายยางในสต็อกรัฐ ยัน ไม่กระทบราคาในตลาดมากเกินไป

## กยท. แจง ระบายยางในสต็อกรัฐ ยัน ไม่กระทบราคาในตลาดมากเกินไป

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 2 เม.ย. 2560 23:45



กยท. แจง การระบายยางในสต็อกของรัฐบาลยันไม่กระทบราคาขายในตลาดมากจนเกินไป ชี้ แนวโน้มราคาขายเดือนเมษายน 2560 มีแนวโน้มจะดีขึ้นได้ที่ กก.ละ 60-70 บาท

วันที่ 2 เม.ย. ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การระบายยางในโครงการของรัฐบาล เป็นย่างเก๋ามาจากการรับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจำนวน ประมาณ 3.1 แสนตัน ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร ด้วยใช้วิธีการประมูลขายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Auction Forward และการกำหนดราคาทุกครั้งจะอ้างอิงจากราคาตลาดในช่วงที่มีการประมูล และหักด้วยค่าเสื่อมสภาพ และค่าดำเนินการอื่นๆ ซึ่งภายในโครงการของรัฐบาลเป็นย่างเก๋ายิ่งนำไปเปรียบเทียบราคาและคุณภาพกับยางที่ออกมาใหม่ของเกษตรกรไม่ได้ โดยการขายแต่ละครั้งจะคำนึงถึงช่วงที่เหมาะสม เช่น เดือนมกราคม เป็นช่วงที่ภาคใต้น้ำท่วม จึงทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็นฤดูกาลปิดกรีดยาง และมีแนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลพบว่า หากจัดการปัญหาอย่างค้ำงสต็อกได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาการกดตันราคาและการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งทำให้การซื้อขายยางในอนาคตเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ยางพาราในโครงการ ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการประมูลยางทุกครั้ง จะดำเนินการตามกระบวนการซื้อขายที่โปร่งใส โดยมีมีตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนกระทรวงการคลัง ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และจากสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็น คณะกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ตามที่รัฐบาลมอบหมายภารกิจ

ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะแนวโน้มราคาขายพาราเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 มีผลจากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อยางรายใหญ่ของโลกที่ขยายตัวในอัตราคงที่ และเป็นช่วง low session ของการนำเข้ายางของจีนซึ่งสอดคล้องกับเป็นช่วงฤดูกาลปิดกรีดยางของประเทศไทย ประกอบกับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น ดังนั้น คาดว่า ราคาขายในเดือนหน้า จะมีแนวโน้มปรับตัวเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษาระดับราคาขายไว้ที่ 60 - 70 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาขายที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ส่วนปัจจัยในเรื่องมาตรการระบายสต็อกยางของรัฐบาล ที่ส่งผลให้ลดแรงกดดันด้านราคาขายในระยะยาว

“เมื่อเปรียบเทียบราคาขายแผ่นดิบในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ กยท. มีการระบายยางในสต็อกกับราคาขายแผ่นดิบในช่วงเดือนเดียวกันในปี 2558 และ 2559 จะเห็นได้ชัดเจนว่า ราคาขายในของปี 2560 มีราคาสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้การระบายสต็อกยางจะมีผลต่อราคาขายบ้าง แต่ก็ไม่ทำให้ราคาขายตกต่ำไปกว่าอดีตที่ผ่านมา และราคาขายยังคงรักษาระดับไม่ต่ำกว่า 60 - 70 บาท/กิโลกรัม”

คุณกั  
โดย

Big Data  
ดีดี เพื่อ  
สะดวก

APBankAs

แปลงสี

- 1 คอหอย  
ทะเบีย
- 2 แร่งทะ  
กระจก
- 3 ยิ่งกว่า  
มาราธ
- 4 เปิดชช  
เพราะ
- 5 หัวอกแ  
ดระกุล



คุณกั





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

SANOOK <http://www.sanook.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 3 เมษายน 2560 เวลา 06:21

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 60



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand



สนับสนุนเนื้อหา

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 60 ภายใต้แนวคิด จากปฐมบท สู่นาคคตการพัฒนายางพาราไทย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่ กยท.กำหนดจัดงานวันยางพาราแห่งชาติประจำปี 2560 ณ จังหวัดระนอง ในวันที่ 10 เมษายน ภายใต้แนวคิด จากปฐมบท สู่นาคคตการพัฒนายางพาราไทย เพื่อตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในคุณูปการของพระยารัษฐานประดิษฐ์มหิศรภักดี และเป็นการยกย่องและรำลึกที่ท่านได้บุกเบิกนำยางพาราดันแรกเข้ามายังประเทศไทย และสร้างเส้นทางพัฒนายางไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ จนยางพาราเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ ปฐมบท สู่นาคคตการพัฒนายางพาราไทย กิจกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ ปีนย้ยม ส่งความสุขให้ชาวสวนยาง พร้อมมการเสวนาในหัวข้อ ภูมิปัญญาชาวยาง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้จะมีการผลิตยางแผ่นดิบความยาว 155 เมตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง จ.ระนอง ครบ 155 ปี และการเปิดตัวล้อยางแบรนด์ ไทย - ไทเออร์ ( TH TYRE ) ภายใต้โครงการล้อยางประชารัฐ

รหัสข่าว: I-170403000033

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



## กยท.จัดงานวันยางพาราแห่งชาติที่ จ.ระนอง 10 เม.ย.

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.กำหนดจัดงานวันยางพาราแห่งชาติประจำปี 2560 ณ จ.ระนอง ในวันที่ 10 เมษายน ภายใต้แนวคิด จากปฐมบท สู่นาคตการพัฒนายางพาราไทย เพื่อตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี และเป็นการยกย่องและรำลึกที่ท่านได้บุกเบิกนำยางพาราต้นแรกเข้ามายังประเทศไทย และสร้างเส้นทางพัฒนาไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ จนยางพาราเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ ปฐมบท สู่นาคตการพัฒนายางพาราไทย กิจกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ ปั่นยิ้ม ส่งความสุขให้ชาวสวนยาง พร้อมมีการเสวนาในหัวข้อ "ภูมิปัญญาชาวยาง สูการพัฒนาอย่างยั่งยืน"



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 3 เมษายน 2560 เวลา 08:19

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.เตรียม จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 60 ที่จ.ระนอง

## กยท.เตรียม จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 60 ที่จ. ระนอง



นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.กำหนดจัดงานวันยางพาราแห่งชาติประจำปี 2560 ณ จังหวัดระนอง ในวันที่ 10 เมษายน ภายใต้แนวคิด จากปฐมบท สู่นาครคตการพัฒนายางพาราไทย เพื่อตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี และเป็นการยกย่องและรำลึกที่ท่านได้บุกเบิกนำยางพาราต้นแรกเข้ามายังประเทศไทย และสร้างเส้นทางพัฒนายางไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ จนยางพาราเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ ปฐมบท สู่นาครคตการพัฒนายางพาราไทย กิจกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ ปันยิ้ม ส่งความสุขให้ชาวสวน

ยาง พร้อมการเสวนาในหัวข้อ ภูมิปัญญาชาวยาง สู่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้  
นี้จะมีการผลิตยางแผ่นดิบความยาว 155 เมตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง จ.ระนอง ครบ  
155 ปี และการเปิดตัวล้อยางแบรนด์ ไทย - ไทเออร์ ( TH TYRE ) ภายใต้โครงการล้อ  
ยางประชารัฐ

รหัสข่าว: I-170403000094

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



วันที่ 3 เมษายน 2560

หัวข้อข่าว : กยท.ชง กรม.เก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง

คงที่ 2 บาท

## กยท.ชง กรม.เก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางคงที่ 2 บาท



**บางขุนนนท์ 30 มี.ค. - กยท.เตรียมเสนอ กรม.เห็นชอบเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางคงที่ 2 บาท เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเพยไตรมาสนี้ระบายแล้ว 150,000 ตัน**

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอ กรม.เห็นชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางอัตราคงที่ 2 บาท เพื่อให้ราคายางมีเสถียรภาพกิโลกรัมละ 70-80 บาทและสร้างความเป็นธรรมเรื่องราคาขายให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ กยท.ดำเนินการระบายยางไปแล้วกว่า 150,000 ตัน ซึ่งที่ผ่านมาประมาณ 5 ปี รัฐบาลต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าโกดังประมาณปีละ 160 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 1,000 ล้านบาท ดังนั้น นโยบายรัฐบาลที่มอบให้ กยท.เร่งบริหารจัดการยางในสต็อกให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกัน ประเทศจะไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้า ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

นายธีชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มราคายางพาราเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 มีผลจากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อยางรายใหญ่ของโลกขยายตัวอัตราคงที่ ดังนั้น คาดว่าราคายางเดือนหน้าจะมีแนวโน้มปรับตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษาระดับราคายางไว้ที่ 60 - 70 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคายางที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าว ว่า กยท.จะจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ วันที่ 10 เมษายน 2560 ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง ภายใต้แนวคิด “จากปฐมบท สู่นาคตการพัฒนายางพาราไทย” เพื่อตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นการยกย่องและรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้บุกเบิกนำยางพาราต้นแรกเข้ามายังประเทศไทย และสร้างเส้นทางพัฒนายางพาราไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ จนกระทั่งยางพารากลายมาเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jakkam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Human Interest

วันที่: จันทร์ 3 เมษายน 2560

ปีที่: 9 ฉบับที่: 2356

Col.Inch: 39.20 Ad Value: 58,800

หัวข้อข่าว: ออเดอร์ทะลัก คนทุ่งหวังปลูก“พลู”เก็บขายไม่ทัน

หน้า: 13(ล่างขวา), 15

PRValue (x3): 176,400

ศิลปิน: สีสี่



## ออเดอร์ทะลัก คนทุ่งหวังปลูก “พลู” เก็บขายไม่ทัน

มีความสมบูรณ์ และเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ที่ติดต่อเข้ามาซื้อผ่านแม่ค้าคนกลางในพื้นที่ ช่วงแรกส่งไปขายที่ปากีสถาน



ล่าสุดส่งไปขายถึงเยอรมนี และในช่วงนี้ราคาพลูที่ส่งให้กับแม่ค้าคนกลางตกมัตละ 15 บาท มัตหนึ่งมี 80 ใบ เก็บได้สัปดาห์ละครั้ง บางบ้านก็เก็บขายได้แบบวันเว้นวัน

นายชัยยุทธ บอกอีกว่า ตอนนี้ได้รณรงค์ให้ชาวบ้านขยายพื้นที่ปลูกพลู โดยทางเกษตรอำเภอฯ ได้เข้ามาส่งเสริมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น พลูที่ปลูกที่นี่เป็นพันธุ์จากอินโดนีเซีย ปลูกมา 4-5 ปี ซึ่งใบใหญ่ต่างจากปลูกพลูพันธุ์พื้นบ้านซึ่งใบจะเล็ก และกลายเป็นหนึ่งในรายได้เสริมที่ทำเงินให้แก่ชาวบ้าน นอกเหนือจากอาชีพหลักคือ ทำสวนยางพารา.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวสวนยางฯทุ่งหวัง-สงขลา หันมาปลูกพลูอินโดนีเซีย สร้างรายได้เสริมยกหมู่บ้าน บอกออเดอร์นอกเทียบ แม่ค้าตามซื้อถึงที่ จนเก็บขายไม่ทัน

# 15

## ออเดอร์ทะลัก

## คนทุ่งหวังปลูก“พลู”เก็บขายไม่ทัน



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวสวนยางฯทุ่งหวัง-สงขลา หันมาปลูกพลูอินโดนีเซีย สร้างรายได้เสริมยกหมู่บ้าน บอกออเดอร์นอกเทียบ แม่ค้าตามซื้อถึงที่ จนเก็บขายไม่ทัน

ชาวบ้านหมู่ 7 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา ที่มีอยู่ 321 ครัวเรือน ที่ส่วนใหญ่ นอกจากจะยึดอาชีพทำสวนยางพาราแล้ว ยังมีอาชีพเสริมที่สร้าง

รายได้เป็นกอบเป็นกำก็คือ ปลูกพลูอินโดนีเซีย บนที่ว่างในบ้น ริมรั้ว และบางรายปลูกแซมในสวนยางพารา

นายชัยยุทธ บินแอ อายุ 51 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหวัง เปิดเผยว่า ชาวบ้านในหมู่ที่ 7 ปลูกพลูอินโดฯเกือบทุกครัวเรือน เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ตำบลทุ่งหวังเหมาะต่อการปลูกพลู ทำให้พลูที่นี่เจริญงอกงาม ใบใหญ่



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 31 มีนาคม 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23349

หน้า: 12 (ซ้าย)

Col.Inch: 20.36 Ad Value: 17,306

PRValue (x3): 51,918

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อุตสาหกรรมเร่งจัดซื้อบกพร่องสหกรณ์ผู้นำตรวจสอบการทำงานเข้มงวด

## อุตสาหกรรมเร่งจัดซื้อบกพร่องสหกรณ์ ผู้นำตรวจสอบการทำงานเข้มงวด

**อุตสาหกรรม:** นายสรศักดิ์ เบียมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้แทนสหกรณ์ที่มีปัญหาข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต จำนวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุดรธานี จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสร้างคอม จำกัด สหกรณ์พัฒนาชนบทศรีธาตุ จำกัด สหกรณ์เครือข่ายการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเพ็ญ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนทอง จำกัด ร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

นายสรศักดิ์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำที่ได้เสนอไว้ในการประชุมครั้งก่อน รวมถึงพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีอย่างจริงจังโดย

เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องภายในจังหวัดอุดรธานีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าระบบสหกรณ์จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดอุดรธานีให้ก้าวไกลและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคงได้

นายสรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องของสหกรณ์เป็นอย่างมาก โดยจังหวัดอุดรธานี ได้เร่งให้ความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้บริหารสหกรณ์ ให้ตรวจสอบดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้สหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี ดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ไทยโพสต์

Thai Post  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วันที่: จันทร์ 3 เมษายน 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7451

หน้า: 10 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 13

Ad Value: 11,050

PRValue (x3): 33,150

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ยึดคืนป่าสงวนฯ หลังลักปลูกลยางพารา



## ยึดคืนป่าสงวนฯ หลังลักปลูกลยางพารา

**สงขลา ●** เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พล.ท.บิษย์วัฒน์ นาควานิช ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 สน./มท.4 สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนบุรี เจ้าหน้าที่ยุทยานแห่งชาติสันกาลาศิรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการพิสูจน์ทราบกลุ่มบุคคลที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะเทพและป่าควนหินลับ บ้านสะนี ม.2 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลังรับแจ้ง จนท.เดินเท้าเข้าไปพบป่าถูกทำลายและมีการปลูกลยางพาราขนาดเล็กจำนวน 2 แปลง โดยพบแปลงที่ 1 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะเทพและป่าควนหินลับ บ้านสะนี ม.2 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตรวจพบร่องรอยมีการปลูกต้นยางพาราขนาดเล็ก (ยางตาเขียว) บางส่วน พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายได้รับความเสียหายจำนวน 16 ไร่ 92 ตารางวา รัฐได้รับความเสียหายเป็นเงิน 2,434,500 บาท แปลงที่ 2 เจ้าหน้าที่มองเห็นพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายใหม่บนภูเขาสูง ตรวจพบร่องรอยต้นไม้ยืนต้นมีค่าขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากถูกตัดโค่น โดยพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายได้รับความเสียหายจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา รัฐได้รับความเสียหายเป็นเงิน 527,250 บาท.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 3 เมษายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13129

หน้า: 10(ขวา)

Col.Inch: 17.70 Ad Value: 15,930

PRValue (x3): 47,790

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยึดคืนป่าสงวนสงขลาถูกรุกปลูกยางกว่า18ไร่

## ยึดคืนป่าสงวนสงขลาถูกรุกปลูกยางกว่า18ไร่

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ผอ.กอ.รมน.ภาค 4/มทก.4 สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขา นราธิวาส เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ สันกาลาคีรี ออกปฏิบัติการพิสูจน์ทราบ กรณีรับเรื่องร้องเรียนมีกลุ่มบุคคลลักลอบ ตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโต๊ะเทพ และป่าควนหินลับ ท้องที่บ้านสะเนี ม.2 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลังเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ พบผืนป่าถูกทำลายเพื่อปลูกยางพารา ขนาดเล็ก 2 แปลง โดยแปลงแรก พบ ร่องรอยต้นไม้ยืนต้นมีค่าขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ มีการเผาป่าเสียหาย 16 ไร่ รัฐเสียหายเป็น

เงิน 2,434,500 บาท ส่วนแปลงที่สองมีการตัดไม้ทำลายป่าพฤติกรรมเหมือนกัน พื้นที่เสียหาย 2 ไร่ รัฐเสียหายเป็นเงิน 527,250 บาท นอกจากนี้ ยังตรวจพบต้นไม้มีค่าขนาดต่างๆถูกตัดโค่นอีก จำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้ติดป้าย “ทวงคืนผืนป่าให้พ่อ” แสดงการตรวจสอบ/ตรวจยึด โดยกล่าวหาว่า ผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กระทำความผิดพ.ร.บ. ป่าไม้ 2488 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมอบหมายให้ จนท. ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) นำเรื่องร้องทุกข์ที่สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป